

**KẾT LUẬN**  
HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 24, KHÓA XXVI,  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

-----

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI tổ chức Hội nghị lần thứ 24: (1) Kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024; (2) Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 06/8/2021 của Huyện ủy về “đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện đến năm 2025”; Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 10/12/2021 của Huyện ủy về “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; (3) Thông qua dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; (4) Thông qua dự thảo Quy chế làm việc (bổ sung, điều chỉnh) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Sau khi xem xét, thảo luận các nội dung do Ban Thường vụ Huyện ủy trình tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện kết luận:*

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2024**

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2024, bên cạnh những thuận lợi, song cũng có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình chính trị, an ninh ở một số khu vực trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt ảnh hưởng của cơn bão số 3 (YAGI) đổ bộ vào Hải Phòng ngày 07/9/2024 đã gây thiệt hại ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế và đời sống của Nhân dân.

Trong 9 tháng qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đạt được kết quả tích cực. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, địa bàn trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát với yêu cầu; kịp thời bổ sung các nhiệm vụ theo chỉ đạo của thành phố và phát sinh từ thực tiễn của Đảng bộ huyện.

- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động Nhân dân được chú trọng, thực hiện khối lượng lớn công việc và đạt được kết quả khá toàn diện. Huyện ủy, các cấp ủy đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền; chỉ đạo sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Trung ương, thành phố, Huyện ủy đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng



viên và quần chúng ưu tú được tập trung cao, công tác cán bộ có nhiều đổi mới về việc luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, giải quyết tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm.

- Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, phát triển, 07/19 chỉ tiêu đạt, vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết năm, 12 chỉ tiêu cơ bản bám sát kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 16.308.990 triệu đồng, tăng 11,9% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 3.324.063 triệu đồng, đạt 265,9% dự toán, bằng 134,1% so với cùng kỳ. 28 nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm thực hiện đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI đã được tập trung triển khai, đạt được một số kết quả khích lệ. Các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông đang được gấp rút hoàn thành việc giải phóng mặt bằng; tập trung đẩy nhanh hoàn thành các công trình xây dựng nông thôn mới của 8 xã; đang tích cực triển khai chuẩn bị đầu tư nông thôn mới kiểu mẫu cho 11 xã còn lại. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, chính trị xã hội được ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

- *Tuy nhiên*, do thời tiết diễn biến bất thường, thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3 dẫn đến nguy cơ một số chỉ tiêu không hoàn thành theo Kế hoạch năm 2024 (*nông nghiệp - thủy sản, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn...*). Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện chậm so với tiến độ đề ra, đây là một trong những nguyên nhân gây ra tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp (*mới đạt 47%*). Tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách và các dự án đang thu hút đầu tư khu công nghiệp khác còn rất chậm; việc thu hút các dự án đầu tư mới còn ít, chưa tạo tiền đề cho các năm sau. Công tác quản lý đất đai, môi trường ở một số xã chưa tốt, còn để xảy ra vi phạm. Tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông còn nhiều, phức tạp, tăng cả về 02 tiêu chí số vụ và số người chết. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở một số xã không đạt chỉ tiêu giao. Công tác phát triển đảng viên mới ở một số đơn vị đạt tỷ lệ thấp; mới có 11/30 xã, thị trấn tổ chức đối thoại với Nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và người đứng đầu ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị có việc còn thiếu quyết liệt; vẫn còn tình trạng cán bộ né tránh, chậm thực thi các nhiệm vụ được giao, nói không đi đôi với làm, thiếu tinh thần quyết liệt, thiếu tâm huyết, sợ trách nhiệm, tham mưu thiếu chính xác, kịp thời.

## II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Trong 3 tháng cuối năm 2024, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 12/12/2023 của Huyện ủy về "*Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024*", Huyện ủy yêu cầu Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, các ban của Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:



## 1. Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân

- Cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.

- Tập trung thực hiện sắp xếp 15 xã thuộc diện sáp nhập đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Trung ương, thành phố và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đặc biệt là công tác cán bộ và sử dụng cơ sở vật chất. Khẩn trương rà soát lại các phương án nhân sự, thành lập các Đảng bộ mới, trụ sở làm việc để sớm ổn định bộ máy hoạt động ngay sau khi việc sáp nhập được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt là công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra năm 2024 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; trong đó tập trung kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả các cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm và việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Chú trọng, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai hướng dẫn thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ diện quản lý các cấp năm 2024; chỉ đạo, hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản thu nhập theo quy định. Tổng kết công tác xây dựng Đảng, biểu dương khen thưởng năm 2024, phát động, đăng ký tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc năm 2025.

- Tăng cường công tác dân vận, nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân; Tập trung tổ chức đối thoại, phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng trong việc phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân.

- Chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện theo quy định; ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; chương trình giám sát của HĐND năm 2025 theo luật định. Chủ động phối hợp với UBND huyện để chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND huyện nhất là kỳ họp chuyên đề đảm bảo chất lượng, hiệu quả, giải quyết kịp thời các nội dung phát sinh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; hướng trọng tâm công tác về cơ sở, chủ động nắm bắt, kịp thời tình hình dư luận xã hội và tư tưởng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tập trung triển khai tốt công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 đúng người, đúng đối tượng, đúng chế độ. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động tạo khí thế thi đua sôi nổi. Triển khai thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định.



## 2. Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

- Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đã được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra. Trong đó, đặc biệt lưu ý: Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, nhất là các dự án giao thông, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cụm công nghiệp (*đây là chìa khóa cho sự phát triển*). Tập trung hoàn thành 100% khối lượng các hạng mục công trình nông thôn mới kiểu mẫu của 8 xã, đối với các xã đã hoàn thành 100% khối lượng thì khẩn trương hoàn thiện việc quyết toán. Đối với 2 xã Tam Cường, Hùng Tiến tập trung, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án hoàn thành trong tháng 10/2024. Triển khai khởi công các hạng mục công trình nông thôn mới kiểu mẫu của 11 xã trong tháng 11/2024.

Tập trung hỗ trợ, bám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách, trong đó: tạo điều kiện tối đa, kịp thời giải quyết các vướng mắc để Dự án Tổ hợp sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm công nghệ cao tiếp tục triển khai xây dựng; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Cụm công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên. 28 nhiệm vụ đã được phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, vì vậy lãnh đạo, cán bộ được phân công phải đeo bám, thực hiện trên 100% trách nhiệm được giao. Đối với các dự án đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất thì phải chủ động chuẩn bị các thủ tục quy hoạch đất đai, đầu tư, phối hợp với nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ.

- Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tài chính, đất đai, môi trường và xây dựng cơ bản. Thực hiện tốt Bộ chỉ số Cải cách hành chính cấp huyện theo kế hoạch; tiếp tục tổ chức kiểm tra cải cách hành chính, trách nhiệm người đứng đầu, kỷ luật, kỷ cương công vụ năm 2024.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện thắng lợi chủ đề năm của thành phố và huyện; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, phân đầu hoàn thành kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2024.

- Tiếp thu hiệu quả các cơ chế hỗ trợ của Trung ương, thành phố về phát triển sản xuất nông nghiệp, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa và các cây trồng; phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Trong quý IV, tổ chức Hội nghị chuyên đề về nông nghiệp, mời các nhà khoa học, chuyên gia về nông nghiệp để tư vấn, tham góp, đề ra các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng thuận thiên, công nghệ cao.

- Tập trung rà soát lại cơ sở vật chất cho việc sáp nhập, đặc biệt là trụ sở chính dự kiến của xã mới sau khi sáp nhập, có phương án bố trí, sửa chữa nếu thấy cần thiết với mục đích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có điều kiện làm việc tốt nhất, người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện nhất. Chú trọng quan tâm công tác bàn giao, quản lý các tài sản còn lại theo quy định, tránh thất thoát, lãng phí.



- Đẩy mạnh công tác xây trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Tăng cường quản lý, kiểm tra các khoản thu - chi đầu năm học 2024 - 2025.

- Tập trung công tác thông tin tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và huyện.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Duy trì, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, các chương trình y tế; đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, phòng chống dịch bệnh. Quản lý chặt chẽ hoạt động hành nghề y dược tư nhân. Đẩy mạnh chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới. Rà soát, đánh giá kết quả chương trình giảm nghèo, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp, các ngành khối nội chính nâng cao chất lượng hoạt động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

**III. KẾT QUẢ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03-NQ/HU NGÀY 06/8/2021 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/HU NGÀY 10/12/2021 CỦA HUYỆN ỦY (Có Thông báo kết luận riêng)**

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Ban Thường vụ Huyện ủy:**

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 28 nhiệm vụ cấp thiết có sản phẩm cụ thể theo tiến độ đã đề ra.

- Văn phòng Huyện ủy chủ trì thống kê, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại theo chương trình, kế hoạch, các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

**2. Ban Tổ chức Huyện ủy:** Tập trung tham mưu hướng dẫn chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành các văn bản, đề án được giao chủ trì thực hiện; chủ trì, phối hợp rà soát công tác cán bộ để tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 154-KH/HU. Phối hợp cùng Phòng Nội vụ khẩn trương rà soát lại các phương án nhân sự, thành lập các Đảng bộ mới, sáp nhập các phòng ban tổ chức để sớm ổn định bộ máy hoạt động ngay sau khi việc sáp nhập được cấp có thẩm quyền quyết định.

**3. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy:** Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. Kiểm tra, giám sát lại các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên việc thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành.

**4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy:** Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của huyện.



**5. Ban Dân vận Huyện ủy:** Tập trung đôn đốc các ngành liên quan, quan tâm giải quyết việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo; đôn đốc các cơ sở thực hiện việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

**6. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện;** các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các cơ quan, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận này.

**7. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Huyện ủy** được phân công phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận này và báo cáo Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

**8. Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cơ sở** trước mắt khẩn trương rà soát, đánh giá xác định rõ nội dung công việc còn lại của 3 tháng cuối năm, cần ưu tiên công việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện; thực hiện phương châm "*địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm*". Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời những việc đột xuất phát sinh, vụ việc phức tạp tại đơn vị cho Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng cơ quan, đơn vị phụ trách.

#### IV. NỘI DUNG TRÌNH TẠI HỘI NGHỊ

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhất trí:

- Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Quy chế làm việc (*bổ sung, điều chỉnh*) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giao Thường trực Huyện ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XXVII Đảng bộ huyện tiếp thu, hoàn thiện văn bản, trình ký ban hành theo quy định.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy (để báo cáo),
- Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách huyện (để báo cáo),
- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các đồng chí Ủy viên Huyện ủy,
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN CHẤP HÀNH  
BÍ THƯ



Nguyễn Hoàng Long